

opusdei.org

# Thánh lễ kính Thánh Josemaría Escrivá

"Ơn gọi Nên Thánh là ơn gọi của tất cả mọi Kitô hữu. Opus Dei là một tổ chức rất tốt giúp con người sống thánh giữa lòng xã hội trong công việc bình thường. Sự hiện diện của các thành viên Opus Dei tại thành phố HCM sẽ đem nhiều lợi ích thiêng liêng cho Giáo hội Việt Nam và cách riêng cho Tổng Giáo phận".

25-06-2016

Đó là phát biểu của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc vào đầu Thánh lễ mừng kính Thánh Josemaria Escriva, Đấng sáng lập Opus Dei, được tổ chức vào lúc 18g30 ngày 20-6-2016 tại Nhà nguyện cổ, Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn. Đồng tế với ngài có Đức ông Barnaba Nguyễn Văn Phương, Lm. Avelino Marin - Đại diện Opus Dei vùng Đông Nam Á, Lm. Francisco Aniban - thư ký Opus Dei vùng đông Nam Á và Lm. Yamaguchi - Dòng Santa Paulo ở Nhật.

Đầu Thánh lễ, cộng đoàn được nghe sơ lược về tiểu sử của thánh nhân. Ngài sinh ngày 09 tháng 01 năm 1902 tại Barbastro, Tây Ban Nha. Thụ phong linh mục ngày 28/03/1925, cha Josemaría bắt đầu phục vụ tại một giáo xứ miền quê, và sau đó tại Saragossa. Trong thời gian đến Madrid để lấy bằng tiến sĩ Luật, Thiên Chúa đã cho ngài thấy rõ ràng sứ mệnh mà nhiều năm qua còn ẩn

dấu đối với ngài, ngài đã thành lập Opus Dei, vào ngày 02/10/1928. Giáo huấn của Opus Dei là "Mọi người đều được gọi để nên thánh và cuộc sống đời thường là một con đường để đạt tới sự thánh thiện". Opus Dei góp phần vào sứ mệnh rao giảng Phúc Âm của Giáo hội bằng cách thúc đẩy Kitô hữu thuộc mọi tầng lớp xã hội sống trung kiên với đức tin ngay trong những hoàn cảnh sống bình thường của họ, và nhất là thông qua sự thánh hóa công việc của bản thân. Những công việc và mọi hoàn cảnh sống bình thường đều là những cơ hội để trở nên gắn bó hơn với Thiên Chúa, để phục vụ tha nhân, và để cải thiện xã hội. Ngài qua đời tại Roma ngày 26/06/1975. Ngày 17/05/1992, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuyên chân phúc cho cha Josemaría Escrivá. Mười năm sau, ngày 06/10/2002, ngài được tuyên thánh tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Roma.

Trong bài giảng, dựa vào các bài đọc, Đức Tổng nhắc lại công trình tạo dựng của Thiên Chúa, đặc biệt là con người được đặt vào vườn E-đen. Và theo thư Thánh Phaolô, Thần Khí làm cho con người nên nghĩa tử nhờ đó có thể kêu lên: "Abba! Cha ơi!" Tiến xa hơn nữa, trong trình thuật Thánh Luca thì sau mẻ cá lạ, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô từ nay là "người thu phục người ta. Thế là họ bỏ hết mọi sự mà theo Người". Cũng thế, mỗi Kitô hữu đều được mời gọi theo Chúa. Và mục đích của Opus Dei không khác với giáo huấn của Giáo Hội.

Trong lời nguyện tín hữu, mọi người sốt sắng cầu xin Chúa ban ơn thánh hóa để trong cuộc sống thường ngày có thể chu toàn các bổn phận bình thường, trung thành vâng theo thánh ý Chúa và hân hoan tiến bước trên con đường thánh thiện.

Sau Thánh lễ, mọi người được mời tham dự buổi họp mặt tại hội trường

chia sẻ thêm về Cha Thánh Josemaria, các tác phẩm của ngài. Đức ông bày tỏ niềm vui của ngài vì đây là lần đầu tiên, Thánh lễ kính Thánh Josemaria được tổ chức tại Tòa Giám mục. Một lần nữa, ngài cũng nhắc lại lời phát biểu của Đức Tổng vào đầu lễ: Opus Dei là một tổ chức rất tốt, ngài nhắc nhở mọi người đừng quên bốn phận phải nên thánh là trung tâm điểm đời mình và khuyến khích mọi người hãy làm cho Opus Dei lớn lên trong tâm hồn mình và trong Tổng Giáo phận.

Sau hết, Đức Tổng thánh hóa bữa ăn huynh đệ. Mọi người chung nhau buổi tối trong khi vui vẻ trò chuyện và chia sẻ hoàn cảnh đời sống đời thường của mình.

Ra về, trong âm vang lời nói của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong bài giảng ngày lễ tuyên thánh của Thánh Josemaria: "Bước theo dấu chân của thánh nhân, hãy loan

truyền trong xã hội mỗi quan tâm này là chúng ta được kêu gọi nên thánh, không phân biệt chủng tộc, giai cấp, văn hóa hay tuổi tác". Mọi người quyết tâm sẽ "Bắt đầu và bắt đầu lại" để cuộc sống luôn đổi mới tốt đẹp hơn.

Bài & Ảnh: Xuân Nguyên (WGPSG)

.....

pdf | document generated  
automatically from [https://opusdei.org/  
vi-vn/article/thanh-le-kinh-thanh-  
josemaria-escriva/](https://opusdei.org/vi-vn/article/thanh-le-kinh-thanh-josemaria-escriva/) (11-03-2026)